

Thư số 151B gửi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa

Tôi là người Việt Nam. Chào đời năm 1930 tại Đại Ngãi, quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày tang thương này, nhóm cầm quyền Việt Cộng đẩy tôi vào trại tập trung trên đất Nam ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung trên đất Bắc ngày 16/6/1976, ra khỏi trại tập trung ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987. Rời khỏi Việt Nam đầu tháng 4/1991 đi tị nạn Việt Cộng trong đợt H05, và đang sống tại Hoa Kỳ. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam khi Việt Cộng độc tài còn cai trị quê hương tôi.

Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do. Vì vậy mà ước mơ đó luôn thúc đẩy tôi tổng hợp các tin tức và chọn lọc vào nội dung, giúp Các Anh và những thành phần yêu chuộng dân chủ tự do có nét nhìn rộng hơn và rõ hơn, về chế độ độc tài + gian trá + tự cao + tham nhũng, về những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện. Và khi nhóm cầm quyền Việt Cộng tự suy yếu, hoặc Trung Cộng bị suy yếu thì nhóm cầm quyền Việt Cộng không còn chỗ dựa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.

Là Người Lính trong Quân Đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, phải hiểu là Các Anh có trách nhiệm bảo vệ Nhân Dân, bảo vệ Tổ Quốc, **vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn**, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô như đang chờ nắm quyền thống trị thế giới vô sản, đã phải sụp đổ từ đầu năm 1991 vì bản chất độc tài độc ác của cộng sản. Cộng sản Liên Xô sụp đổ, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ.

Chưa hết, Các Anh hãy nhớ lại vào nửa thế kỷ trước đó, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu chiến tranh với Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam Châu Á, nhưng đến nửa cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã -vì họ là chế độ độc tài với tham vọng thống trị thế giới, không thể tồn tại dài lâu-trước thế giới tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và nội dung tôi gửi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Xin nói thêm cho rõ. Với những bài văn bài thơ của các tác giả ở trong nước, tôi xin sử dụng chữ viết truyền thống thay thế chữ viết thời Việt Cộng, ngoại trừ những nhóm chữ thời Việt Cộng mà tôi không hiểu nghĩa.

Với lá thư này, tôi tóm lược hai bản tin “Cán bộ Việt Cộng cấp trung ương tham nhũng” và “Cán bộ Việt Cộng tổ chức hội chợ triển lãm tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, thất bại nặng”.

I. Cán bộ Việt Cộng cấp trung ương tham nhũng..

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Bộ Công An đã **khởi tố và bắt giam 9 cán bộ do Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư** quản trị -chưa kể số cán bộ cao cấp sắp bị kỷ luật đảng- gồm.

1. Ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Ông Dương Văn Thái, Ủy Viên Trung Ương Đảng Khóa XIII, Bí Thư Tỉnh Ủy Bắc Giang. Đại Biểu Quốc Hội. Ủy Viên Ủy Ban Tài Chánh, Ngân Sách của Quốc Hội, bị khởi tố và bị bắt giam để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến Tập Đoàn Thuận An. (Ông Dương Văn Thái)

Ngày 26/4/2024, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội đã ban hành Nghị Quyết, đồng ý đề nghị của Viện Kiểm Sát Tối Cao về việc khởi tố, bắt giam, khám xét nơi ở, và nơi làm việc đối với của Đại Biểu Quốc Hội Dương Văn Thái. Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ của Đại Biểu Quốc Hội kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

2. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ Tịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 7/3/2024, Bộ Công An cho biết: "Cơ Quan Điều Tra mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện, liên quan đến Tập Đoàn Phúc Sơn, và Công Ty Bất Động Sản Thăng Long, và các đơn vị liên quan tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, và Vĩnh Long. Bộ Công An quyết định khởi tố và bắt giam bà Hoàng Thúy Lan về tội nhận hối lộ.

(Bà Hoàng Thị Thúy Lan)

3. Phạm Hoàng Anh, Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc.

Cùng ngày 7/3/2024, Bộ Công An ra quyết định khởi tố và bắt giam bị can **Phạm Hoàng Anh**, về tội nhận hối lộ.

(Ông Phạm Hoàng Anh)

Cơ quan điều tra xác định: "*Trong thời gian làm việc, Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc*".

4. Ông Lê Duy Thành, Chủ Tịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Vẫn ngày 7/3/2024, căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu + các bị can + những người liên quan, và tài liệu điều tra xác minh tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Bộ Công An quyết định khởi tố và bắt giam Ông Lê Duy Thành về tội nhận hối lộ.

(Ông Lê Duy Thành)

Bị can Lê Duy Thành cùng trong vụ án nhận hối lộ với bà Hoàng Thị Thúy Lan, vi phạm Luật Hình Sự.

5. Ông Trần Đức Quận, Bí Thư Tỉnh Ủy Lâm Đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công An, đang điều tra vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ, và lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ", tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Ngày 24/1/2024, Bộ Công An quyết định khởi tố và bắt giam bị can **Trần Đức Quận**,

về tội lợi dụng chức vụ làm trái pháp luật, khi ra lệnh giải quyết dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

(Ông Trần Đức Quận)

Vụ án này thuộc Ban Chỉ Đạo Trung Ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và theo dõi.

6. Ông Trần Văn Hiệp, Chủ Tịch tỉnh Lâm Đồng.

Bộ Công An đang điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, và lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng, và một số địa phương liên quan.

Cơ quan điều tra vụ án, xác định: “**Ông Trần Văn Hiệp** -Chủ Tịch tỉnh Lâm Đồng- đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi này phạm tội "nhận hối lộ" trong Luật Hình Sự..

(Trần Văn Hiệp)

Ngày 2/1/2024, Bộ Công An ra quyết định khởi tố và bắt giam bị can Trần Văn Hiệp.

7. Ông Lê Viết Chử, cựu Bí Thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi

Ngày 27/3/2024, Bộ Công An ra quyết định khởi tố và bắt giam bị can **Lê Viết Chử** - thời giữ chức Phó Chủ Tịch rồi Chủ Tịch tỉnh Quảng Ngãi- về tội **nhận hối lộ**.

(Ông Lê Viết Chử)

Bộ Công An xác định: “*Trong thời gian thi hành nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chử đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu với mục đích tạo điều kiện giúp tập đoàn Phúc Sơn trúng gói thầu “thi công dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi”.*

8. Ông Đặng Văn Minh, Chủ Tịch tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 7/3/2024, Bộ Công An quyết định: “*Khởi tố và bắt giam bị can **Đặng Văn Minh**, với tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm cùng cấu kết với tập đoàn **Phúc Sơn** và công ty **Bất Động Sản Thăng Long**”.*

“*Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án bị can Đặng Văn Minh liên quan đến bị can **Cao Khoa**, trong thời gian giữ chức Chủ Tịch tỉnh Quảng Ngãi”.*

9. Ông Cao Khoa, nguyên Chủ Tịch tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng ngày 7/3/2024, Bộ Công An cho biết: “*Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công An, sau khi mở rộng điều tra vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" do **Nguyễn Văn Hậu** và đồng phạm, cùng cấu kết với tập đoàn **Phúc Sơn** và công ty **Bất Động Sản Thăng Long**”.*, đã khởi tố và bắt giam **ông Cao Khoa**

(Ông Cao Khoa (trái) và ông Đặng Văn Minh)

“**Bộ Công An** khởi tố và bắt giam bị can **Cao Khoa** -cùng tội với Đặng Văn Minh- “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. (tóm lược bản tin thời sự trên báo Pháp Luật online ngày 5/5/2024, dẫn tin từ Thông Tấn Xã Việt Cộng)

II. Cán bộ Việt Cộng tổ chức hội chợ tại Houston thất bại nặng.

Chính sách của Việt Cộng đối với Cộng Đồng Việt Nam chúng tôi tị nạn tại hải ngoại.

Ngày 10/11/2023, Phó Thủ Tướng Việt Cộng Trần Lưu Quang ký Quyết Định số 1334 phê duyệt kế hoạch "*Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở hải ngoại, phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới*". **Kế hoạch này nhằm huy động nguồn lực người Việt Nam ở hải ngoại** tham gia phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với mục tiêu của Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 như đại hội XIII của đảng đã đề ra, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước, củng cố sức mạnh và tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đóng góp cho đất nước".

Trong phần giải thích, nhóm cầm quyền Việt Cộng nhìn nhận, Cộng Đồng Việt Nam chúng tôi tị nạn tại hải ngoại có khối tài chánh lớn, có nguồn kiến thức khoa học kỹ thuật cao, vì vậy mà **nhóm cầm quyền Việt Cộng sẽ nỗ lực vận động để Cộng Đồng Việt Nam Chúng Tôi "mang kiến thức khoa học kỹ thuật và tài chánh về Việt Nam giúp họ, sẽ hưởng pháp lý như người trong nước khi đầu tư kinh doanh, và buộc chúng tôi chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật cho họ.** Đồng thời vận động Cộng Đồng Chúng Tôi Tị Nạn Việt Cộng -nhất là những nơi đông người- **thành lập các hội đoàn để quây phá Cộng Đồng chúng tôi.**

Cuối cùng, nhóm cầm quyền Việt Cộng nói là "*hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển, có vị thế ở sở tại, tăng cường sự gắn kết giữa người trong nước với người Việt Nam ở ngoại quốc qua các tổ chức nhân dân, hội đoàn trong nước, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, thông tin, trao đổi với người Việt Nam ở ngoại quốc...*"

Nhìn lại những hành động của nhóm cầm quyền Việt Cộng của Các Anh trong hai chục năm gần đây, với những cố gắng siết chặt cổ Cộng Đồng Việt Nam Chúng Tôi Tị Nạn Việt Cộng, để họ thống trị và sử dụng khối kiến thức và khối tài chánh trong Cộng Đồng chúng tôi theo ý họ.

Cộng Đồng chúng tôi tị nạn Việt Cộng, đã hiểu sâu sắc và thấu đáo **bản chất của nhóm cầm quyền Việt Cộng là "độc tài + dối trá + tự cao + tham nhũng"**, sau thảm cảnh năm 1954 đã có **971.533 người** trên đất Bắc chạy vào Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi tị nạn, đến thảm cảnh 1975 đã có **989.200 người** di tản và vượt biên vượt biển tị nạn Việt Cộng tại 91 quốc gia tự do, và nỗi đau dài lâu của chúng tôi là khoảng **400.000 người** đã chết mất xác trong rừng trên biển! Tiếp theo là chương trình H.O. giúp cứu tù chính trị chúng tôi ra khỏi hệ thống trại tập trung vô cùng khắc nghiệt của Việt Cộng, để sang Hoa Kỳ tị nạn, đến chương trình đoàn tụ gia đình, chương trình con lai sang Hoa Kỳ, ..v.v.... cộng chung lại **gần 1.000.000 người** thoát khỏi sự cai trị của Việt Cộng độc tài độc ác. Cộng với 49 năm họ cai trị Việt Nam, tôi tin là Các Anh đã nhận ra bản chất nhóm cầm quyền của Các Anh, vậy mà họ nói sẽ thành lập các hội đoàn để tuyên truyền và giáo dục dối trá với Cộng Đồng chúng tôi. **Đúng là Việt Cộng với khối óc toàn bùn đen nhầy nhụa.**

Tôi nhắc lại để Các Anh biết:

Ngày 13 - 14/6/2003, ông Nguyễn Đình Bin -Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng- hướng dẫn một phái đoàn sang Hoa Kỳ, họ chọn lọc và tiếp xúc với hai nhóm người Mỹ gốc Việt tại Washington DC, trong **mục đích lôi cuốn Cộng Đồng chúng tôi đã vượt lên sự chết để tìm sự sống tự do, và quên đi cái quá khứ kinh hoàng do nhóm cầm quyền Việt Cộng gây ra trên quê hương Việt Nam, mà quay về Việt Nam đóng góp kiến thức chuyên môn và đóng góp tiền bạc giúp cho chế độ độc tài tồn tại, mà họ gọi là tham gia phát triển đất nước.**

Ngày 25/4/2003, Việt Cộng thành lập Quỹ Hỗ Trợ Người Việt Hải Ngoại. Quỹ này có cái tên như là Hỗ Trợ, nhưng chính xác là họ đánh phá Cộng Đồng Việt Nam Chúng Tôi Tị Nạn Hải Ngoại. Chữ và nghĩa của nhóm cầm quyền Việt Cộng là như vậy đó, cùng

chữ với người tự do chúng tôi sử dụng nhưng hoàn toàn khác nghĩa, mà ngôn ngữ dân gian gọi là mập mờ đánh lận con đen, để **vừa lừa vừa bịp những ai còn hy vọng họ tự lột xác để hòa vào cộng đồng dân tộc. Điều đó không bao giờ, và sẽ không bao giờ có, vì đã là cộng sản thì không có hai chữ “tự tế để phục vụ quê hương dân tộc”.** Hoàn toàn không có.

Ngày 26/3/2004, Việt Cộng ban hành Nghị Quyết 36, qui định một chính sách toàn diện đối với Cộng Đồng Việt Nam Chúng Tôi Tị Nạn Tại Hải Ngoại, mà họ gọi là “những người Việt Nam ở nước ngoài”. Đọc qua nghị quyết này, dễ dàng nhận thấy nó là một văn kiện mà phần lớn là hệ thống hóa những qui định đã ban hành những năm trước đó, cộng với một số điểm mới: **Một là**, quyết định của Thủ Tướng Việt Cộng ký ngày 27/10/1999, về một số chính sách đối với người Việt Nam ở Nước Ngoài, đã được xếp vào mặt trận văn hoá. Năm sau đó, được bổ túc bởi một Quyết định nữa. **Hai là**, “Ủy Ban Liên Lạc Người Việt Nam Ở Nước Ngoài”, do Thứ Trưởng Ngoại Giao là Chủ Tịch. **Ba là**, “Ủy Ban Vận Động Thành Lập Hội Liên Lạc Người Việt Nam Ở Nước Ngoài”, do tiến sĩ Nguyễn Văn Đạo -Giám Đốc trường đại học tổng hợp Hà Nội- làm Chủ Tịch. Nhiệm vụ của Ủy Ban này là vận động thành lập ít nhất là **một Hội tại mỗi thành phố lớn cũng như tại mỗi tỉnh có thân nhân của chúng tôi cư ngụ, để dùng thân nhân chúng tôi áp lực chúng tôi, làm thay họ về những công tác xã hội mà lẽ ra họ phải phục vụ người dân.**

Ngày 11/8/2005, ông Nguyễn Phú Bình -Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng- Chủ Nhiệm Ủy Ban Về Người Việt Nam Ở Ngoại Quốc, đưa lên trang báo điện tử Người Viễn Xứ bài **“Cộng Đồng Người Việt Nam Ở Hải Ngoại, Khơi Dậy Nguồn Lực Chất Xám Của Việt Kiều”**. Ông Bình viết:

“Trong số gần 3.000.000 người Việt Nam sinh sống định cư ở nước ngoài, ước tính có khoảng 300.000 người được đào tạo ở trình độ đại học và công nhân kỹ thuật cao. Trong số đó, có nhiều người đạt vị trí quan trọng trong các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện, công ty kinh doanh của các nước, và các tổ chức quốc tế. Tiềm lực khoa học và kỹ nghệ của các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài không ngừng phát triển. Một thế hệ trí thức mới người nước ngoài gốc Việt đang hình thành và phát triển, nhất là ở các nước Bắc Mỹ, Tây Âu, và Châu Đại Dương. Đội ngũ này tập trung ở nhiều lãnh vực khoa học chuyên ngành và kinh tế như tin học, viễn thông, điện tử, vật liệu mới, chế tạo máy, điều khiển học, sinh học, quản trị kinh tế, ngân hàng, chứng khoán, ..v..v.. Theo ước tính, chỉ số học vấn đại học và trên đại học của người Việt Nam tại các nước phát triển trên mức trung bình của người dân sở tại”.

Tất cả những Ủy Ban cùng những văn kiện nói trên, cùng chung mục đích của nhóm cầm quyền Việt Cộng và cùng chung một thất bại, dù hoạt động của Việt Cộng có chút khác nhau theo từng thời gian. Giờ đây, với Quyết Định 1334 ngày 10/11/2023, chỉ khác tên gọi chứ nội dung vẫn thế, nhưng hành động có khác. Đó là nhóm cầm quyền Việt Cộng tổ chức hội chợ triển lãm tại George Brown Conference Center thành phố Houston chúng tôi.

Việt Cộng tổ chức hội nghị triển lãm.

“Tổ Chức Người Việt Toàn Cầu” (VBI) của nhóm cầm quyền Việt Cộng, trách nhiệm tổ chức hội nghị triển lãm thương mại tại cơ sở nổi tiếng của trung tâm thành phố Houston, có tên là **George Brown Conference Center**, với mục đích kêu gọi doanh nhân Hoa Kỳ, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt về đầu tư tại Việt Nam, và doanh nhân trong nước tìm những nguồn hàng của Hoa Kỳ.

VBI là một tổ chức mới lạ, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam tị nạn Việt Cộng tại Houston -gọi tắt là **Cộng Đồng Việt Nam tại Houston**- tìm hiểu họ là ai và mục đích là gì.

Kết quả như sau: “**VBI Global** là cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt Nam phát triển ra toàn cầu, và giúp các doanh nghiệp toàn cầu đầu tư phát triển tại Việt Nam. Như vậy, VBI Global kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam hải ngoại đem ngoại tệ về Việt Nam đầu tư, làm ăn trong nước và điều này chắc chắn là làm lợi cho nhóm cầm quyền Việt Cộng, và **đúng đường lối của Quyết Định 1334**. VBI Global đã tổ chức Hội Nghị Triển Lãm Thương Mại tại Saigon hồi tháng 5/2023, với chủ đề “Cùng Nhau Ra Biển Lớn”, kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài đầu tư làm ăn. **VBI Global phát biểu**: “Chúc mừng Hội Nghị thành công tốt đẹp, cảm ơn các quý khách mời là quản trị cấp cao, CEO, Chủ Tịch các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước. đã dành thời gian quý báu đến tham dự hội nghị.....”. (trích bản tin của Cộng Đồng Việt Nam tại Houston ngày 13/5/2024)

VBI Global nhìn thoáng qua như là một tổ chức tư nhân, nhưng nhìn sâu hơn là một tổ chức của nhóm cầm quyền Việt Cộng, vì họ không bao giờ cho phép một tổ chức tư nhân hoạt động về kinh tế thương mại quốc tế.

Theo quảng bá rầm rộ của Việt Cộng trên hệ thống internet,, thì hội nghị triển lãm sẽ khai mạc lúc **10 giờ sáng ngày 9/5/2024**, với sự tham dự: “Hai khách danh dự -cũng là tham luận viên chính- là ông **Thị Trường thành phố Houston**, và **Phó Đề Đốc Huân Nguyễn**. Ngoài ra, còn có hai MC người Mỹ gốc Việt, và một số chủ gian hàng cũng người Mỹ gốc Việt. Có 200 gian hàng trưng bày sản phẩm, và **5.000 người** từ khắp nơi trên thế giới đến dự”.

(George Brown Conference Center)

Vì vậy mà Cộng Đồng Việt Nam tại Houston chúng tôi, tổ chức biểu tình ôn hòa trước George Brown Conference Center, với mục đích chống Quyết Định 1334 của Việt Cộng, vì Cộng Đồng chúng tôi tị nạn Việt Cộng không bao giờ chấp nhận hòa giải hòa hợp với họ dưới mọi hình thức.

Ngay trước ngày khai mạc hội nghị triển lãm, cư dân Houston chúng tôi nhận được tin vui, là hai khách danh dự -cũng là tham luận viên quan trọng- là ông Whitmire Thị Trường thành phố Houston, cùng Phó Đề Đốc Huân Nguyễn, với hai điều hợp chương trình là Trịnh Hội và Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cùng với một số chủ gian hàng, **tuyên bố không tham dự** vì họ nhận ra sự thật của hội chợ này, sau khi được nghe tiếng nói của đồng bào cư dân Houston.

Dù là ngày làm việc trong tuần, nhưng đoàn người biểu tình gồm nam nữ với đủ loại tuổi, từ cao niên, trung niên, và giới trẻ, người thì sử dụng xe riêng chạy đến nơi, người thì đi xe buýt do Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng cung cấp đưa đến địa điểm.

Nha Sĩ Chu Văn Cương -Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Việt Cộng tại Houston- nhắn nhủ mọi người tham dự biểu tình, rằng: “*Cuộc biểu tình có mục đích chống những việc làm có lợi cho Việt Cộng, chúng ta không chống cá nhân người tham dự, hay ban điều hành địa điểm hội chợ, nên cuộc biểu tình này quyết liệt nhưng phải ôn hòa. Chúng ta sẽ không làm điều gì có hại cho người khác, hay tài sản của họ. Xin bà con cô bác chú ý, và cảnh giác xem có người lạ nào trà trộn vào để gây rối, khiến cuộc biểu tình của chúng ta mất đi chính nghĩa ...*”

Trước cửa George Brown Conference Center.

Nữ phóng viên truyền hình của đài VIETV -Như Lê- vào bên trong phòng hội nghị triển lãm để thu hình, nhưng nhân viên an ninh ngăn lại. Sau khi trình thẻ báo chí, và sự can thiệp khá gay go của người biểu tình, cô phóng viên được vào bên trong làm nhiệm vụ truyền thông.

Lúc ấy là 10 giờ sáng -đúng ra là giờ khai mạc hội chợ- nhưng bên trong phòng triển lãm vắng tanh, chỉ có hai phụ nữ ngồi nói chuyện trên hàng ghế phía trước khán đài với khoảng 100 ghế.

Đoàn biểu tình bên ngoài bắt đầu tuyên bố lý do, và hô khẩu hiệu:

“Cực lực chống lại Quyết Định 1334 của đảng cộng sản Việt Nam.

“We vehemently oppose “Decision 1334 by the Vietnamese Communist Party.”

Không đầu tư, không hợp tác với đảng cộng sản Việt Nam.

Đả đảo quyết định 1334.

Đả đảo Việt Cộng. Đả đảo Việt Cộng.

Ban hợp ca Hồn Việt và Thiện Nguyễn Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa, tiếp tục đồng ca:

“Trả lại cho nhân dân tôi

Quyền tự do, quyền con người

Quyền được nhìn, được nghe, được nói

Quyền được chọn chân lý tự do

Quyền xóa bỏ, độc tài, độc tôn

Bên ngoài, một chiếc xe của khách dừng trước đoàn biểu tình, người lái xe là **ông Jim McIngvale** thuộc công ty Mattress Mack -cũng là người nhận trách nhiệm đọc diễn văn khai mạc hội chợ- được Việt Cộng quảng bá khá ồn ào qua những bích chương, những bài viết trên website rằng: *“Ông sẽ là một trong những người giới thiệu sản phẩm của Mỹ, đặc biệt là ngành giường nệm”*.

Ông McIngvale hỏi lý do của cuộc biểu tình. **Chủ Tịch Cộng Đồng Chu Văn Cương**, và một số anh chị em lần lượt giải thích. Sau khi nghe xong, **ông quyết định không tham dự**, vì ông cho rằng **không thể làm ăn với Việt Cộng độc tài, kiểm soát khắc nghiệt kinh tế của người dân**. Trước khi ra về, ông được người biểu tình tặng một lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi quay xe ra đường, ông vấy lá cờ vàng biểu lộ sự ủng hộ cuộc biểu tình, và được đáp lại bằng những lời “thank you”, cảm ơn nồng ấm.

Bên trong hội chợ, lác đác có những chủ gian hàng và một số quan khách bắt đầu đến. Mãi cho đến hơn **11 giờ 30 phút trưa**, khi đoàn biểu tình chuẩn bị ra về thì bên trong bắt đầu cất băng khai mạc, chỉ vào khoảng 70 người có mặt, gồm những người tổ chức, cộng với một số chủ gian hàng, và quan khách.

Con số tham dự rất thấp so với những gì họ quảng bá trên website, và trên các tài liệu gửi đi khắp nơi. Theo đó, sẽ có 200 gian hàng, và 5.000 người từ khắp nơi trên thế giới đến dự.

Nhiều tiết mục trong chương trình phải hủy bỏ, vì các Tham Luận Viên không đến.

Một người tham dự bên trong -xin giấu tên- cho người viết biết: *“Thực ra hội chợ này cũng đã được tổ chức tại cùng địa điểm hồi năm 2023, nhưng họ không quảng bá nhiều vào cơ sở thương mại, nên Cộng Đồng Việt Nam không biết. Số người tham dự năm ngoái cũng không đông, nhưng không vắng thê thảm như hôm nay. Thẻ nào họ sẽ lấy cớ vì cuộc biểu tình này mà họ thất bại, nhưng chắc chắn là tiền thù lao từ quỹ nhà nước Việt Cộng sẽ giảm nhiều”*.

Theo ý kiến riêng của vị này: *“Hội chợ 1334 hôm nay không tươi sáng, vì nó không đem lại lợi lộc thực tiễn nào cho các công ty tham dự. Mỗi công ty từ Việt Nam sang đây, sẽ phải chi ít nhất là \$10.000 mỹ kim tiền vé phi cơ, chi phí ăn ở, thuê gian hàng, chi phí gửi hàng, gói hàng, ..v.v... Trong tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay, những công ty nhỏ và trung bình sẽ không thể nào chịu đựng nổi những chi phí đó”*.

Về vấn đề an ninh trật tự. Ngoài những viên Cảnh Sát của thành phố mà đa số là người Mỹ gốc Việt, phụ trách bảo vệ trật tự, nhất là bảo vệ người biểu tình, Trung Tâm triển lãm cũng có một số nhân viên an ninh cùng thi hành nhiệm vụ.

Ngày kế tiếp -10/5/2024- Hội nghị triển lãm tiếp tục cho đến chiều thì kết thúc, với chương trình Gala tại nhà hàng Kim Sơn trên đường Bellaire. Cộng Đồng Việt Nam chúng tôi tại Houston sẵn sàng cuộc biểu tình đông đảo và quy mô hơn, vì chiều thứ sáu nhiều người làm việc về sớm sẽ tham dự. (tóm lược bài của bà Triều Giang trong e-mail nancy@..... ngày 11/5/2024. Xin phép tác giả, tôi có góp thêm một đoạn làm tăng thêm ý nghĩa cuộc biểu tình)

Cuộc biểu tình hôm nay -thứ năm 9/5/2024- của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn Việt Cộng tại Houston rất thành công.

Nhìn sang góc cạnh khác của Quyết Định số 1334: "... **Kế hoạch này nhằm huy động nguồn lực người Việt Nam ở hải ngoại tham gia phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với mục tiêu của Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 như đại hội 13 của đảng Việt Cộng đã đề ra....**".

Tôi nhắc lại về nhóm cầm quyền Việt Cộng, lần lượt với những tuyên bố Việt Nam sẽ phát triển và phát triển cao, mà thật sự không đạt được như những tuyên bố đó, vậy mà họ vẫn cứ tuyên bố tiếp:

Năm 2006, sau vài năm được các định chế tài chánh quốc tế tài trợ với tín dụng ưu đãi giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo, **Tổng Bí Thư** đảng Việt Cộng thời ấy là **Nông Đức Mạnh** đã mạnh miệng tuyên bố tại "đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 10" là đến năm **2020**, **Việt Nam sẽ trở thành "quốc gia với nền kỹ nghệ tân tiến"**.

Và thật sự **đến năm 2020** -tức 14 năm sau- **Việt Nam vẫn là nước nghèo nàn**, lợi tức đầu người trung bình là **3.700 mỹ kim**. Tham những bùng phát tràn lan từ trung ương xuống đến mọi góc ngách trong xã hội. Hàng hóa xuất cảng với kỹ nghệ cao như điện thoại thông minh, hay TV màn hình tinh thể lỏng, đều do các công ty ngoại quốc đầu tư sản xuất, hoặc lắp ráp tại Việt Nam vì giá nhân công rẻ mạt. Trong khi hàng hóa xuất cảng do Việt Nam sản xuất chỉ là **nông sản**. Vậy là, kế hoạch đưa Việt Nam lên hàng cường quốc kinh tế thế giới vào năm 2020 của Tổng Bí Thư **Nông Đức Mạnh** chỉ là lời tuyên truyền.

Chưa hết. Trong kỳ họp đầu năm 2020, **Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc** tuyên bố rằng: "**Năm 2020 là một năm rất quan trọng, đánh dấu 5 năm thực hiện nhiệm kỳ 2016-2020, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo 2021-2025. Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia kỹ nghệ phát triển vào năm 2045 -tức 25 năm sau- nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập quốc gia**".

Hai năm sau đó -ngày 27/12/2022- theo bản tin cuối năm của **Tổng Cục Quan Thuế** (Việt Cộng gọi là Hải Quan) thống kê tổng số hàng hóa xuất cảng của Việt Nam năm 2022 được **701 tỷ mỹ kim**, trong số đó **hàng xuất cảng do đầu tư ngoại quốc chiếm tới 73.8%**. Nền kinh tế của Việt Nam chịu ảnh hưởng từ khu vực ngoại quốc đầu tư vào Việt Nam, đến mức truyền thông quốc tế nhận xét rằng: "**Khi hãng Samsung của Đại Hàn ở Việt Nam mà "nhức đầu số mũ", thì kinh tế của Việt Nam cũng sứt sùi ho hen**".

Rồi ba năm sau đó -năm 2023- Tổng Bí Thư **Nguyễn Phú Trọng** lại tuyên truyền "Việt Nam là quốc gia phát triển với thu nhập cao".

Ngày 9/1/2023, **Quốc Hội Việt Cộng** trong họp phiên bất thường, đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết "Kế Hoạch Tổng Thể Quốc Gia Giai Đoạn 2021 - 2030, và ước tính đến

năm 2050”. Theo đó, lợi tức đầu người ước tính như sau: - **Năm 2030**, sẽ vào khoảng 7.500 mỹ kim/đầu người, gọi là “thu nhập trung bình cao” theo tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc. - **Đến năm 2050**, sẽ vào khoảng từ 27.000 đến 32.000 mỹ kim/đầu người, và Việt Nam trở thành “quốc gia phát triển với thu nhập cao”. (tóm lược bài viết của Tư Ngộ trong e-mail ykhoahue@googlegroups.com ngày 29/1/2023)

Vậy là, từ năm 2006 đến nay, hết ông Tổng Bí Thư này đến ông Tổng Bí Thư kia, hết ông Thủ Tướng này đến ông Thủ Tướng khác, rồi đến Quốc Hội, dựa theo mức phát triển của các quốc gia chung quanh rồi tự đưa ra ước tính Việt Nam sẽ phát triển theo sự tưởng tượng, chớ không căn cứ vào khả năng thật sự của nền giáo dục và nền kinh tế Việt Nam, nên kết quả cách xa phía dưới của những ước tính đó. Vậy mà lãnh đạo Việt Cộng vẫn đưa ra những “ước tính trống rỗng” để người dân trông chờ, dù chưa bao giờ thấy sự thật.

Theo tài liệu của chi nhánh Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam, thì “Việt Nam cải cách kinh tế từ năm 1986 với sự trợ giúp của thế giới, Việt Nam từ trong nhóm nghèo của thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp, dù **phải qua một thế hệ mới đạt được**. Rồi từ năm 2002 đến 2020 (19 năm), GDP đầu người gia tăng chậm chạp nên chỉ đạt gần 3.700 mỹ kim.

III. Kết luận

Các Anh nhìn vào “hệ thống truyền thông” Việt Nam dưới đây, để thấy họ không làm đúng theo “nghề nghiệp truyền thông tự do”, mà họ chỉ thi hành theo lệnh của đảng Việt Cộng. Này nhé:

Tính đến ngày 30/11/2021, ở Việt Nam có **816 cơ quan báo chí**, trong số đó có: “557 báo và tạp chí in trên giấy + 29 báo và tạp chí điện tử + 114 báo + 116 tạp chí gồm cả báo in và báo điện tử.

Ngoài báo chí, còn có 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình, trong đó có: **2 Đài phát thanh, truyền hình quốc gia + 1 đài kỹ thuật số + 64 đài địa phương + 5 đơn vị hoạt động truyền hình có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng.**

Về thành phần làm báo, toàn quốc có khoảng 40.000 người hoạt động trong cơ quan báo chí, trong đó có **17.161 người được cấp Thẻ Nhà Báo Việt Cộng**.

Với số lượng nhà báo đông đảo như vậy, nhưng **tất cả đều dưới quyền lãnh đạo của Ban Tuyên Giáo trung ương, vì tuyên truyền là mục đích duy nhất của nhóm lãnh đạo Việt Cộng, mà tuyên truyền thì không có sự thật**. (tóm lược bài của Phạm Trần trong e-mail ydanvn@... ngày 27/4/2023)

Các Anh cũng thừa biết rằng, trong các ngành Lập Pháp (Quốc Hội) + Hành Pháp (Chánh Phủ) + Tư Pháp (Luật Pháp), đều do đảng viên cầm quyền, và trong các ngành đó có bao nhiêu tổ chức dù lớn hay nhỏ, từ trung ương xuống đến mọi góc ngách trong xã hội -kể cả các bệnh viện và các trung tâm y tế- đều có tổ chức đảng ngay trong các tổ chức đó để thi hành lệnh của đảng.

Tôi nhắc lại với **Các Anh** rằng, bản chất của nhóm cầm quyền Việt Cộng là độc tài + gian dối + tham nhũng, và theo kiến thức cộng sản mà họ tự tôn vinh là “đỉnh cao trí tuệ”, nhưng họ hoàn toàn không có chút kiến thức của khoa lãnh đạo và quản trị quốc gia tự do phục vụ người dân, không có đạo đức của người Việt Nam truyền thống vốn dĩ mạnh mẽ về tinh thần dân tộc và giàu lòng nhân ái để giáo dục người dân. Nhóm chủ “**đạo đức cách mạng**” mà họ thường nói đến như khi “chọn cán bộ có đạo đức cách mạng”, tức là chọn cán bộ “tuân theo lệnh đảng, nói theo lệnh đảng, làm theo lệnh đảng”.

Nói chung. Nhóm cầm quyền Việt Cộng là nhóm người không có chút kiến thức lẫn khả năng trong những chức vụ thuộc ngành Lập Pháp + Hành Pháp + Tư Pháp của xã hội tự do, và họ sử dụng **chính sách giáo dục đối trá** để hình thành một xã hội đối trá, vô cảm, suy đồi băng hoại đạo đức truyền thống để tuân phục họ, và họ đã thành công!

Giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thứ vũ khí: **Nó** đục khoét dần trái tim người Việt Nam đến mức loại trừ lòng nhân ái, và thay vào đó bằng sự vô cảm. **Nó** đục khoét dần khối óc người Việt Nam đến mức loại trừ ý tưởng phục vụ người dân, để tuân phục nhóm lãnh đạo Việt Cộng. **Nó** đục khoét dần tâm hồn người Việt Nam, và biến thành tâm hồn đối trá của Việt Cộng, lại thêm lòng vô cảm nữa.

Cũng từ thứ vũ khí giáo dục đó đối với nhóm cầm quyền Việt Cộng các cấp: **Nó** thay trái tim Việt Nam nhân ái với dân với nước, bằng trái tim Việt Cộng chỉ biết bảo vệ đảng vì gắn chặt vào tư tưởng Mác-Lê. **Nó** thay khối óc Việt Nam chân thành trong phát triển xã hội, bằng khối óc Việt Cộng với bản chất đối trá của chủ nghĩa Mác-Lê. **Nó** thay tâm hồn Việt Nam rung cảm trước mọi sinh hoạt xã hội, bằng tâm hồn Việt Cộng hoàn toàn vô cảm, chỉ nghĩ đến quyền lực và quyền lợi cá nhân của họ”.

Vậy, khi cơ hội đến là Các Anh cùng đứng lên, dân tộc sẽ đứng lên cạnh Các Anh, cùng giành lại Quyền Làm Người của mình. **Các Anh không đứng lên, sẽ không bao giờ có quốc gia nào đến Việt Nam giành lại Quyền Làm Người giùm Các Anh đâu.**

Và Các Anh phải hiểu rằng, **“Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng,** mà chính dân tộc Việt Nam phải tranh đấu, và Các Anh là thành phần nòng cốt trong cuộc tranh đấu này”, trong khi Cộng Đồng chúng tôi tị nạn Việt Cộng tại hải ngoại có nhiều điều kiện thuận lợi, với nhiều cách vận động những quốc gia phát triển, giúp Các Anh và đồng bào làm nên lịch sử thời đương đại. /.

Texas, ngày 17 tháng 5 năm 2024

Phạm Bá Hoa

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/phambahoa.html>

www.vietnamvanhien.net



An Lạc & Tự Chủ

VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 10400 TÁC PHẨM